



## สารจากประธานมูลนิธิโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย



การควบคุมป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และการรักษาผู้ป่วยที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเป็นหัวใจหลักของการดูแลและป้องกันโรคในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ ได้ตระหนักถึงการป้องกันโรคจึงได้ร่วมกับ

กระทรวงสาธารณสุขทำให้เกิดการดำเนินงาน “ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย” ในระดับผู้ปฏิบัติของโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ มูลนิธิฯ ยังได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติทุกปีซึ่งได้จัดมา 11 ครั้งแล้ว จากการประชุมวิชาการครั้งที่ 11 ที่ผ่านมามะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ศูนย์อนามัยเขตต่างๆ ของกรมอนามัยและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายในการควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย และเป็นที่น่าดีใจว่าอุบัติการณ์ของโรคธาลัสซีเมียมีแนวโน้มจะลดลง โดยดูจากการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ

มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียแห่งเอเชีย (Asian Network for Thalassaemia Control) ของประเทศต่างๆ 14 ประเทศ ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิวาดี กรุงเทพมหานคร ผลการประชุมจะทำให้ไทยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากต่างประเทศและองค์การอนามัยโลก นับเป็นโอกาสดีในอนาคตที่จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายส่งเสริมป้องกันโรคของไทยกับนานาชาติ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมโรคธาลัสซีเมียได้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในโอกาสที่จุลสารฉบับที่ 3 นี้ ออกตรงกับวันขึ้นปีใหม่ดิฉันในฐานะประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้กรรมการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ผู้ป่วยและผู้ปกครองประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2549

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงสุดศารท ตูจันท

ประธานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

## สารจากประธานชมรมโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย



การประชุมวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 11 วันที่ 1-2 กันยายน 2548 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิวาดี กรุงเทพมหานคร ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมอนามัย ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์และกรมการแพทย์ ตลอดจนอาจารย์แพทย์ แพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วประเทศ ทำให้ทราบว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายและเห็นความสำคัญของปัญหาธาลัสซีเมีย ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราทุกคนจริงๆ

ความรู้ทางด้านวิชาการจากประชุมวิชาการดังกล่าว ทำให้ทราบว่าคณะแพทย์ไทย สามารถให้การวินิจฉัยทางพันธุศาสตร์ภายนอกวงกายสำหรับธาลัสซีเมีย (Preimplantation genetic diagnosis for thalassaemia) ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด ทำให้คู่เสี่ยงที่จะมีลูกเป็นโรคธาลัสซีเมียไม่จำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์

จุลสารโฉมใหม่ฉบับที่ 3 มีเพื่อนสมาชิกได้เขียนเรื่องต่างๆมาลงกันมากขึ้นหวังว่าคงถูกใจสมาชิก และผู้อ่านทุกท่านและขอเชิญท่านมีส่วนร่วมในการติชมมาที่กองบรรณาธิการทางจดหมายหรือ e-mail เพื่อที่จะได้ปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาสาระมากขึ้นเป็นลำดับ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดิฉันในฐานะประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้พวกเราสมาชิกชมรมฯ ประสบแต่ความสุขและมีสุขภาพพลามัยแข็งแรงตลอดปี 2549

นางสายพิน พหลโยธิน

ประธานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย